

# Cà Mau: Ra mắt tổ thanh niên tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

03:16 04/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 02/11, tại TP. Cà Mau, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và ra mắt "Tổ thanh niên tuyên truyền BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Cà Mau."**



*Đại biểu dự hội nghị.*

Tham dự Hội nghị có trên 140 đoàn viên là thành viên tổ thanh niên tuyên truyền BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn TP. Cà Mau.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với người dân. Mong muốn thế hệ trẻ luôn đồng hành cùng hệ thống BHXH tỉnh Cà Mau trong phổ biến, tuyên truyền, vận động gia đình, người dân, nhất là đoàn viên thanh niên tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi trong khám, chữa bệnh BHYT, có lương hưu hằng tháng.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập và ra mắt tổ thanh niên tuyên truyền BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2027 do Thành đoàn Cà Mau thành lập, xác định đây là mô hình tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo Quy chế phối hợp số 06/QCPH-

BHXH-TĐ ngày 31/8/2022 về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và Kế hoạch phối hợp số 101/KHPH-TĐTN-BHXH ngày 25/8/2023 giữa BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn Cà Mau về truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2027.

Theo đó thành phố Cà Mau có 17 Tổ Thanh niên tuyên truyền BHXH, BHYT với gần 140 thành viên. Đây là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến gần hơn trong đời sống người dân.

Hội nghị được nghe đại diện BHXH tỉnh thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; truyền đạt 05 hình thức, 08 kỹ năng cơ bản trong truyền thông về BHXH, BHYT tại cộng đồng, các bước cần chuẩn bị cũng như kỹ năng thu hút, lôi cuốn người nghe về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tuất, mai táng phí, được cấp thẻ BHYT hưu trí miễn phí, được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh; những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần; quyền lợi khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục; các bước đăng ký và tiện ích của ứng dụng VssID...

Ngoài ra, Hội nghị cũng thông tin về các xã an toàn khu trên địa bàn tỉnh Cà Mau được cấp thẻ BHYT miễn phí, được hưởng 100% quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT được áp dụng từ ngày 19/10/2023 (quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2028/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực từ ngày 03/12/2023).

Thông qua hội nghị, đoàn viên thanh niên được cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; hiểu đúng bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

**Bảo My**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ca-mau-ra-mat-to-thanh-nien-tuyen-truyen-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te>